



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๙๕๒๔

ที่ กษ ๑๐๐๖ / ว ๓๕๒

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เกษตรกรกรุงเทพมหานคร

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งกำหนดให้มีกิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ศพก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรับทราบข้อมูลจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนสะท้อนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานโครงการ ศพก. เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีบุคคลเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้นำที่เข้ารับการอบรม กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ จำนวน ๓๐ ราย/ศพก. ทุกอำเภอทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๖,๔๖๐ ราย

กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ ศพก. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ศพก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๒. แจ้งสำนักงานเกษตรพื้นที่ ๑ - ๔ จัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้นำที่เข้ารับการอบรม กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ อย่างน้อยอำเภอละ ๓๐ ราย ตามแบบสัมภาษณ์เกษตรกรผู้นำที่เข้ารับการอบรมโครงการ ศพก. ปี ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกประเด็น บันทึกผลการสัมภาษณ์ดังกล่าวเป็นภาพรวมของอำเภอลงในแบบสรุปผลการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้นำที่เข้ารับการอบรมโครงการ ศพก. ปี ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓ และจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินโครงการ ศพก. ปี ๒๕๖๖ ระดับอำเภอ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วส่งให้สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป

๓. รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบสรุปผลการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้นำที่เข้ารับการอบรมโครงการ ศพก. ปี ๒๕๖๖ ของสำนักงานเกษตรพื้นที่ ๑ - ๔ จัดทำข้อมูลดังกล่าวให้เป็นภาพรวมของจังหวัด โดยบันทึกลงในแบบสรุปผลการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้นำที่เข้ารับการอบรมโครงการ ศพก. ปี ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓ และจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินโครงการ ศพก. ปี ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด

เมื่อดำเนินการ...

เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วส่งให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตร (สสก.) ที่รับผิดชอบ และกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (กวพ.) ทาง E-mail : doaresearch20@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ตาม QR Code ด้านล่าง สำหรับแบบฟอร์มรายงานสรุปผลการประเมินโครงการ ศพก. ปี ๒๕๖๖ ทาง กวพ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป



(นางปาลิน พวงมี)  
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

